

Tin yêu gửi toàn thể các em học sinh trường THPT Hưng Yên!

Các con thân mến!

Mái trường thân yêu của chúng ta nói riêng và ngành giáo dục cả nước nói chung đã đi qua những ngày cuối tháng 5 thật đặc biệt. Đợt dịch bệnh Covid-19 thứ 4 bùng phát trở lại đã lấy đi của cô trò chúng ta nhiều kỉ niệm đẹp đẽ và thiêng liêng của những tháng năm học trò. Không có Lễ tổng kết năm học với cờ hoa rực rỡ để chúng ta được tuyên dương các thầy cô có thành tích, các con đoạt giải học sinh giỏi, các con có các thành tích khác và sẻ chia những cảm xúc lắng đọng sau một năm thầy trò nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép: vừa dạy học, vừa chống dịch. Không có Lễ trưởng thành cho các con khối 12 có cơ hội được tri ân đến các thầy cô và cha mẹ - những người đã đồng hành, yêu thương và dạy bảo các con suốt những năm tháng học trò. Đâu rồi những dòng lưu bút đong đầy cảm xúc? Đâu rồi những trái bóng bay đủ sắc màu mang theo những ước mơ các con thả vào khung trời xanh thẳm? ... Tất cả những hao hụt của tuổi học trò ngày hôm nay khiến lòng cô rung rung ... nhói buốt! Nhưng cô hiểu và cô tin, mỗi học trò của cô đều biết vượt qua những cảm xúc tiếc nuối, buồn chán ấy trước sự đe dọa của dịch bệnh đối với sức khoẻ của bản thân và cộng đồng! Lúc này, sự an toàn cần phải được đặt lên trên hết, dù phải hy sinh những điều tốt đẹp, dù phải bỏ qua những dự định, những kế hoạch còn chưa kịp gọi thành tên ...

Thời gian năm học 2020 – 2021 cũng đã khép lại nhưng dường như mọi thứ vẫn còn chưa kết thúc – khi cô chưa được gửi tới các học trò thân yêu của mình lời nhắn nhủ:

Thứ nhất, đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, do đó mỗi học sinh của nhà trường hãy là một công dân tốt, nghiêm túc và gương mẫu thực hiện tốt các quy định về phòng, chống đại dịch. Trong đó, cần thực hiện tốt khẩu hiệu “5K” của Bộ Y tế yêu cầu để chung sống an toàn với dịch bệnh.

Thứ hai, cô muốn nói riêng với các học trò khối 10 và khối 11: các con đã cùng với các thầy cô trong nhà trường vừa trải qua một năm học với nhiều khó khăn khi phải nghỉ học ở trường, phải học trực tuyến, phải thi online, ... Năm học 2020 –

2021 đã khép lại. Phía trước các con cũng là một mùa hè đặc biệt, cô mong các con hãy sử dụng quỹ thời gian quý báu này vào những việc làm bổ ích, thiết thực để có một sự chuẩn bị tốt nhất cho năm học 2021 – 2022. Hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức còn dài, con đường học vấn nhiều gian nan, đừng bao giờ để ngọn lửa tình yêu và niềm đam mê tri thức nguội tắt nhé! Ngay từ lúc này, mỗi trò hãy thiết lập một kế hoạch học tập thật khoa học cho riêng mình. Vừa ôn tập, bổ sung những phần kiến thức còn chưa vững vàng ở lớp 10, lớp 11; vừa trau dồi, rèn luyện để hoàn thiện các kỹ năng, phát huy tối đa mọi năng lực tiềm ẩn của bản thân. Và nếu điều kiện cho phép khi hết dịch, các con hãy tham gia các hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, tham gia các CLB tình nguyện của tuổi trẻ Hưng Yên để mùa hè trở nên có ý nghĩa hơn nhé!

Thứ ba, cô đặc biệt gửi tới các học trò khối 12 niềm tin yêu sâu sắc! Với thầy cô, các con đang là những chiến binh dũng cảm nhất khi vừa phải vượt qua nghịch cảnh chung của toàn nhân loại, vừa phải nỗ lực học tập, không ngừng phấn đấu để tạo dựng cho mình hành trang tốt nhất để bước vào kì thi quan trọng của cuộc đời. Cô cùng tập thể các thầy cô trong nhà trường đặt niềm tin tuyệt đối vào những cố gắng không biết mệt mỏi của các con sẽ được đền đáp xứng đáng. Chùm rễ của học vấn thì đắng cay nhưng hoa trái của nó lại luôn thơm ngọt. Vậy nên, cô mong các con không được nản chí một giây phút nào, không buông xuôi, phó mặc cuộc đời cho sự rủi may của số phận trước mọi hoàn cảnh. Phải biết biến khó khăn, thử thách thành cơ hội để khẳng định và tỏa sáng!

Mỗi chúng ta đều có giá trị của riêng mình. Mỗi học trò của trường THPT Hưng Yên đều có những năng lực riêng và cần được tỏa sáng theo cách của mỗi người. Các con đến từ những gia đình khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau nhưng khi về với ngôi nhà chung – Trường THPT Hưng Yên yêu dấu, các con đều nhận được đủ đầy tình yêu thương cũng như hành trang tri thức từ tập thể các thầy cô giáo của nhà trường. Kì thi quan trọng nhất của cuộc đời các con đang đến gần, lại diễn ra giữa lúc dịch bệnh covid 19 có thể còn diễn biến khá phức tạp. Do vậy, cô mong các con ngoài sự chuẩn bị kỹ lưỡng hành trang tri thức cần thiết đảm bảo cho sự

thành công, các con cần rèn luyện các kỹ năng quan trọng và một tâm lý vững vàng, đủ để biến mọi áp lực thành động lực! Thêm nữa, cô mong các con biết cách tự chăm sóc bản thân mình để có một sức khỏe tốt nhất bước vào kì thi. Không di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh cho đến khi kết thúc kì thi. Đặc biệt, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình. Hãy tự tin vào tất cả những gì các con đang có để chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong kì thi tới. Thử thách luôn đồng hành cùng cơ hội! Cô chúc các con chân cứng đá mềm, chắc tay chèo vượt qua sóng cả để cập bến thành công!

Lời cuối cùng, cô mong sức khỏe, bình yên, may mắn và thành công sẽ mỉm cười với tất cả học trò của trường THPT Hưng Yên. Mong các con sẽ sống, lao động, học tập bằng tất cả khát khao, lí tưởng của tuổi trẻ để thấp sáng ước mơ, để viết tiếp những trang vàng vào cuốn sử truyền thống vẻ vang của trường THPT Hưng Yên, để xứng đáng là những người con sinh ra trên mảnh đất quê hương địa linh nhân kiệt.

Thầy cô, cha mẹ luôn ở bên cạnh, đồng hành và tiếp sức cho các con!

Tin yêu và Hi vọng!

Thay mặt các thầy giáo và cô giáo trường THPT Hưng Yên

Hiệu trưởng

Cô giáo Đỗ Thị Giang